

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๐๕

15๒.5
วันที่ 3๐ ๓๒๔
วันที่ 12.00

สลด.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๘14335/64

30 ธ.ค. 2564 เวลา 11.00 น.



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๖๙๐๑

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาเสนอเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน ๓๕๐ แปลง เนื้อที่ ๗๗๐-๑-๕๙ ไร่ ในอัตราไร่ละ ๔๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๖๖๗,๘๘๗.๕๐ บาท ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการ ทั้ง ๒ คณะ (คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราชสีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน) โดยในส่วนของงบประมาณกรมชลประทานจะปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

๒. เพื่อให้การจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎร เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิ จำนวน ๓๕๐ ราย และควบคุมการโอนเงินค่าทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จำนวนเนื้อที่ และจำนวนเงินค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการอนุมัติ สำหรับการจ่ายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าชดเชย

/รวมทั้ง...

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และลดข้อขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับราษฎร ประกอบกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๑๓) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อราษฎรเจ้าของผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราชสีเสลด และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนา กำหนดไว้ อีกทั้งกรมชลประทานในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลัง ในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน ๓๕๐ แปลง เนื้อที่ ๗๗๐-๑-๕๙ ไร่ เป็นเงิน ๓๔,๖๖๗,๘๘๗.๕๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบลบาทห้าสิบลบาทห้า) ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาเสนอ สำหรับงบประมาณที่จะนำมาจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยดังกล่าว เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปดำเนินการ โดยให้จัดทำแผนรายละเอียดการจ่ายเงินค่าทดแทนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แล้วขอทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณตามขั้นตอนต่อไป และเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจสอบสิทธิของบุคคลและการจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และมีขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐